

องค์การมวลชน (Mass Organizations) ในสปป.ลาว (5/8/2015)



สปป.ลาว มีการจัดโครงสร้างเพิ่มขึ้นจากองค์การทางการเมืองในรูปแบบการแบ่งอำนาจ โดยทั่วไปนั้นคือองค์การมวลชนที่มีบทบาทในการปลุกกระตมประชาชนกลุ่มอาชีพและชนชั้นต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และรวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคประชาชนปฏิวัติ สปป.ลาว ได้แก่

องค์การแนวลาสร้างชาติ (Lao Front for National Construction: LFNC)
เป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นในช่วงสงครามปฏิวัติ สปป.ลาวเมื่อปี พ.ศ. 2493 ในชื่อเดิม คือ "แนวลารักชาติ" ซึ่งมีภารกิจสำคัญในการสร้างความสามัคคีกันให้เกิดแก่ประชาชนสปป.ลาวทุกชนชาติและทุกชนชั้นของสังคม เพื่อยกระดับสำนึกทางการเมืองของประชาชนและระดมมวลชนในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีการจัดโครงสร้างองค์การเป็นช่วงชั้น ที่ประชุมสมัชชาของแนวลาสร้างชาติเป็นองค์การสูงสุด ซึ่งจะมีการเลือกคณะกรรมการกลาง มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับแขวงและระดับอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นแนวรวมไปจนถึงระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ แนวลาสร้างชาติถือเป็นองค์การมวลชนเดียวที่เปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มโดยเฉพาะนักธุรกิจและปัญญาชนที่ได้รับการศึกษาจากตะวันตกให้เขาเป็นสมาชิกได้

สหพันธ์กรรมกรลาว (Lao Federation of Trade Unions: LFTU) เป็นองค์การของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และลูกจ้างในภาคการผลิตต่างๆ แต่ผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศไม่ได้เป็นสมาชิกสหพันธ์ทั้งหมด เนื่องจากบางแห่งมีจำนวนผู้ใช้แรงงานน้อย และไม่มีการจัดตั้งองค์การที่ดี

องค์การเยาวชนปฏิวัติลาว (Lao Peoples Revolutionary Youth Union: LPRY)
เป็นส่วนหนึ่งของแนวลารักชาติที่จัดตั้งมากกว่า 30 ปี โดยเริ่มตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ได้มีการจัดตั้งองค์การตามเมืองใหญ่ซึ่งมีเป้าหมายในการบ่มเพาะให้เยาวชนเป็นผู้นำในการสร้างระบบสังคมนิยม ซึ่งองค์การเยาวชนปฏิวัติลาวจะมีหน้าที่ในการสร้างเยาวชนให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพ การผลิต 3 ประการของการปฏิวัติ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม และอุดมการณ์ รวมทั้งปลูกฝังให้เยาวชนต่อต้านอำนาจจักรวรรดินิยมจากต่างชาติ

สหภาพแม่หญิงลาว (Lao Womens Union: LWU) เป็นองค์การส่วนหนึ่ง อันเกิดจากแนวลารักชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากแนวคิดของนายโกสอน พมวิหาน ที่ต้องการยกระดับสำนึกทางการเมืองของสตรี เพื่อให้รวมสร้างการปฏิวัติสังคมนิยม รวมทั้งการเป็นแรงงานที่สร้างผลิตผล และมีบทบาทที่แข็งขันในพรรคการเมือง ตลอดจนการทำหน้าที่มารดาในการบ่มเพาะบุตรให้เป็นสังคมนิยมรุ่นใหม่ ทั้งนี้ภารกิจเหล่านี้เป็นสิ่ง จำเป็นต่อการปกป้องและสร้างชาติของสปป.ลาว

โดย สำนักงาน ก.พ.